

30 มี.ค.รู้เรื่องสอบบรรจุ ผอ.-รองผอ.โรงเรียน

นำเสนอเมื่อ : 16 มี.ค. 2561

สพฐ.รอคำตอบจาก ก.ค.ศ.ทั้ง สอบบรรจุ ผอ.-รอง ผอ.โรงเรียน และสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี 61

วันนี้(16 มี.ค.) ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยความคืบหน้าการแก้ปัญหาการสอบบรรจุ ผอ. และ รอง ผอ.สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ซึ่งมีตำแหน่งว่างข้ามปีเกือบ 4,000 อัตรา แต่ไม่สามารถสอบบรรจุได้เนื่องจากศาลปกครองมีคำสั่งทุเลาการบังคับ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ว.24/2560 ว่า ลุสุดมีผู้เสนอต่อ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ให้พิจารณาคำสั่งศาลปกครองที่คุ้มครองเฉพาะบางข้อ ดึงหนีสามารถที่จะใช้หลักเกณฑ์ก่อน ว.24 คือ ว.9 ได้ ซึ่ง รมว.ศึกษาธิการได้รับขอเสนอและมอบหมายให้ นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ไปพิจารณาขอเสนอตั้งกล่าวหาว่า สามารถทำได้หรือไม่ โดยนำเขาที่ประชุม ก.ค.ศ.ในวันที่ 30 มี.ค.นี้ ซึ่ง สพฐ.ได้เตรียมเสนอว่า ถ้าสามารถใช้หลักเกณฑ์เก่าคือ ว.9 โดยไม่มีปัญหาผูกพัน สพฐ.ก็พร้อมที่จะดำเนินการ แต่ถ้ามมีปัญหา ก็คงไม่ทำ

“หากนำตำแหน่งที่ว่าง 3,400 อัตรา มาสอบโดยที่ยังไม่ใช้ตำแหน่งสุดท้าย เพราะยังไม่มีคนเขียนนาย คนที่รอเขียนนายอาจจะฟ้องร้องได้ เพราะหลักการคือ ต้องย้ายก่อนถึงจะเปิดสอบได้ นอกจากจะตัดหลักการดังกล่าวออกและนำตำแหน่ง 3,400 อัตรา มาสอบเลย แต่ก็เกิดผลตามมาอีกว่า สอบผ่านแล้วแต่ยังไม่สามารถบรรจุได้ เพราะมีเงื่อนไขต้องรองสูงกว่าศาลจะปลดล๊อคคำสั่งดังกล่าว จะยอมหรือไม่ เพราะโดยธรรมชาติคนที่สอบผ่านก็อยากจะทำอบรมและบรรจุ ยิ่งจะทำให้เกิดปัญหาห่วงวายนตามมา” เลขาธิการ กพฐ.กล่าวและว่า ส่วนที่ว่าหากศาลปลดล๊อคอาจส่งผลกระทบต่อโรงเรียนที่ไม่มีผู้บริหารนั้น ขณะนี้ สพฐ.ได้เร่งดำเนินการแก้ปัญหาชั่วคราวโดยตั้งรักษาการไปก่อน และจะมีการจัดอบรมทางไกลทั่วประเทศทั้ง 3,400 คนในวันที่ 17-18 มี.ค.นี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการทำหน้าที่ผู้บริหาร และหาก ก.ค.ศ.มีมติออกมาอย่างไร สพฐ.จะดำเนินการตามนั้น

ดร.บุญรักษ์ กล่าวด้วยว่า สำหรับความคืบหน้าการสอบบรรจุครูผู้ช่วย ประจำปี 2561 เนื่องจากขณะนี้หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยใหม่ยังไม่เสร็จสิ้น แต่มีข้อเรียกร้องให้ดำเนินการสอบให้เร็วขึ้น ดังนั้นในการประชุม ก.ค.ศ.จะมีการเสนอเรื่องการสอบบรรจุครูผู้ช่วยโดยใช้หลักเกณฑ์เดิมไปก่อน แต่อาจจะเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมคุณภาพของการสอบให้เท่าเทียมกันทั่วประเทศและป้องกันการทุจริต พร้อมที่จะเสนอปฏิทินการสอบบรรจุครูผู้ช่วย ประจำปี 2561 โดยจะสอบให้เร็วขึ้นคาดว่าน่าจะภายในเดือนพฤษภาคม -มิถุนายนนี้ เพื่อขึ้นบัญชีแทนบัญชีเก่าที่จะหมดเขตในวันที่ 28 เม.ย.นี้

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [เดลินิวส์ วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561](#)

